



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 18 พฤษภาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครบวงจร...	สยามรัฐ
2. จับตารองปลัดมท.ข้ามห้วยนั่งปลัดเกษตรฯ	ผู้จัดการรายวัน
3. คำออนไลน์ดันเกษตร สศก.ชี้เพิ่มช่องทางส่งออก และผู้ค้ารับมือกระทบจ้างงาน...	โพสต์ทูเดย์
4. อาลีบาบาปลูก'เอสเอ็มอี'แข่งเพิ่มช่องทางการค้า	กรุงเทพธุรกิจ
5. บทบรรณาธิการ: ทางรอดของสหกรณ์เปลี่ยนผู้กำกับดูแล	กรุงเทพธุรกิจ
6. กรมพัฒนาที่ดิน จัดใหญ่ วันคล้ายวันสถาปนา '55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ...	แนวหน้า
7. เกษตรฯขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา รวมพลังสามัคคีฟันฝ่าต้นน้ำน่าน	สยามรัฐ
8. ข้าวถุงพุ่งจ่อแตะ"สามร้อยบาท" น้ำท่วมทำพิษ-ผู้ส่งออกชี้ผลผลิต"หอมมะลิ"ปีนี้ลดวูบ	ไทยรัฐ
9. ร่างพรบ.สหกรณ์ขีดเส้นเสร็จมิ.ย.นี้	กรุงเทพธุรกิจ
10. คอถัมน์ กับแก้มการเมือง: 'ชวน หลีกภัย'	เดลินิวส์
11. อ.ต.ก.จัดงานสินค้าเกษตร จ.สุราษฎร์ธานี	บางกอกทูเดย์
12. ออกโรงค้านพรบ.สหกรณ์ฯใหม่	โพสต์ทูเดย์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : เกษตรฯเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครบวงจร ดัชนีรายได้ชาวนาพุ่ง...

วันที่ : ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 23734 หน้า : 8(บนซ้าย)

# เกษตรกรเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครบวงจร ดัชนีรายได้ชาวนาพุ่งกว่า50%

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ดัชนีรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกช่วง 4 เดือน เพิ่มขึ้นมา ร้อยละ 50.44 จากปีก่อน ย้ำภาครัฐยังคงขับเคลื่อน เดินหน้า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 60/61

**สกศ.:** นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สกศ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายได้ของเกษตรกรในกลุ่มสินค้าข้าว สกศ. พบว่า มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าสินค้าอื่นๆ โดยดัชนีรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกในระยะ 4 เดือน ปี 2561 (ม.ค.-เม.ย. 2561) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-เม.ย. 2560) ร้อยละ 50.44 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตข้าวเปลือกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.61 และดัชนีราคาข้าวเปลือกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.18 หากแยกตามชนิดของพันธุ์ข้าวแล้ว รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.55 ส่วนรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.35 ซึ่งส่วน

หนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายและมาตรการของภาครัฐที่มีออกมาเป็นระยะๆ และความพยายามที่จะบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้ได้ทั้งระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการบริหารจัดการสินค้าข้าว คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2560/61 แบ่งเป็นด้านการผลิต การตลาดและการเงิน ซึ่งในระยะยาว ยังกำหนดแนวทางในการรักษาเสถียรภาพสินค้าข้าว ได้แก่ ดำเนินการแผน

การผลิตและตลาดข้าวครบวงจรอย่างต่อเนื่องขยายการทำนาแบบแปลงใหญ่ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องปรับเปลี่ยนเป็นแปลงข้าวอินทรีย์ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงตลาดกับการผลิตล่วงหน้า ยกระดับมาตรฐานคุณภาพข้าว ลดการปลูกข้าวรอบ 2 ถึง Supply ส่วนเกินออกในช่วงผลผลิตออกมาก ผลักดันการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการแปรรูปข้าว และพัฒนาระบบ E-Agriculture เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 61 มีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2560 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 13,529 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ราคาเฉลี่ยตันละ 9,207 บาท ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,785 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ราคาเฉลี่ยตันละ 7,514 บาท ทั้งนี้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปี 2560/61 ประกอบกับบางพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิลดลงสู่ตลาดลดลง ในขณะที่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงมีความต้องการข้าวหอมมะลิต่อเนื่อง

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า ล่าสุดเมื่อ 24 เมษายน 2561 รัฐบาลได้ออกมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยใช้เงินทุนของ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเท่านั้น ภายใต้มาตรการนี้มี 2 โครงการ

ประกอบด้วย 1.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 90,000 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. เป็นทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรดีกว่าให้ไปกู้ที่นอกระบบมาลงทุนทำการเกษตร เป็นการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกรเป้าหมาย 3 ล้านราย วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 30,000 บาท ผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต หรือเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท และ 2.โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 3,600 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนของ ธ.ก.ส. เป็นการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดเพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร 300 แห่ง (วงเงินกู้ ธ.ก.ส. จะวิเคราะห์ตามศักยภาพและความจำเป็น) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 200 แห่ง วงเงินกู้แห่งละไม่เกิน 3 ล้านบาท



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

หัวข้อ : จับตารองปลัดมท.ข้ามห้วยนั่งปลัดเกษตรฯ

วันที่ : ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 2650 หน้า : 10(ล่างขวา)

# จับตารองปลัดมท.ข้ามห้วยนั่งปลัดเกษตรฯ



เลควิโรจน์ ไกวฉนะ



บุญธรรม เลิศสุภิเกษม

**ผู้จัดการรายวัน360** - เผยไต่ถ้อยคำใหญ่ กระทรวงเกษตรฯ สะพัด "ปลัดเกษตรฯ" ไซ้ก๊อ ทิ้ง "กฤษฎา" ดึง "บุญธรรม เลิศสุภิเกษม" รองปลัด มท. ข้ามห้วยเสียบ ตำแหน่ง "เลควิโรจน์" ยันอยู่จนเกษียณเกษ.ย.นี้

แหล่งข่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอไต่ถ้อยคำผู้บริหารระดับสูงรอบแรก ให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ที่คุมกระทรวงเกษตรฯ ตูความเหมาะสมแล้ว โดยให้ น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปเป็น อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แทน นายสุรสิทธิ์ กิตติมงคล อธิบดีกรมฝนหลวงฯ ที่จะไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ไปเป็นรองปลัดกระทรวงฯ

ส่วนนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไปเป็นเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แทน นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก. ที่จะไปเป็นรองปลัดกระทรวง และ น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มาเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดย น.ส.ตุงเดือน ศุภะนวนิน รองปลัด ไปเป็นเลขาธิการ มกอช. ตามเดิมที่เคยเป็นตำแหน่งนี้มาก่อนเป็นรองปลัดฯ

สำหรับกรมหม่อนไหม ให้ นายवलันต์ นัยภิรมย์ รองอธิบดี กรมหม่อนไหม ขึ้นเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม แทนนางสุดารัตน์ วิชระคุปต์ เหล่าวิชยา ที่จะเกษียณอายุราชการ และ นายกฤษณะพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ขึ้น อธิบดีกรมการข้าว แทน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ที่อาจโยกไปเป็น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ แทน นายเลควิโรจน์ ไกวฉนะ ที่จะเกษียณราชการ

"ระหว่างนี้ยังมีกระแสข่าวว่า นายเลควิโรจน์ อาจจะลาออกก่อนเกษียณ เพื่อไปทำงานการเมือง โดย นายกฤษฎา อาจจะดึง นายบุญธรรม เลิศสุภิเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าฯ ยโสธร มาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในช่วงที่ยังหาคน เหมาะสมมาไม่ได้"

แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ระดับ ซี 11 ซี 10 และ ซี 9 เกษียณอายุราชการ เดือน ต.ค.นี้ จำนวนมาก เช่น นายเลควิโรจน์ ไกวฉนะ ปลัดกระทรวงฯ นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวง นายสัตวแพทย์อินทรีย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวง และมีผู้ตรวจราชการ 4 ราย ได้แก่ นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ นางจันทริชิตา มีเดช นายดิเรก ตนพยอม และ น.ส.จิระทรัพย์ ปลัดกระทรวง

ระดับอธิบดี เกษียณ 3 ราย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสุดารัตน์ วิชระคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม

ด้านนายเลควิโรจน์ ไกวฉนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวถึงกระแสข่าวจะลาออกก่อนเกษียณ ว่า ไม่เคยคิดจะลาออก เพราะขณะนี้ตนเหลืออายุราชการเพียง 4 เดือนเศษ เท่านั้นจึงไม่รีบลาออกก่อนแน่นอน

"ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า รมว.เกษตรฯ ได้ไปทบทวนบุคคลที่จะมานั่งเก้าอี้ปลัดฯ แทนผมแล้วนั้น ผมไม่ขอแสดงความความคิดเห็น ผมยืนยันไม่รีบ จะลาออกไปทำไม 3-4 เดือนแบบเดียวเอง ผมจะทำงานต่อจนกว่าจะเกษียณ" นายเลควิโรจน์ กล่าว.





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

หัวข้อ : ค่าออนไลน์ต้นเกษตรกร สศก.ชี้เพิ่มช่องทางส่งออก เน้นผู้ค้ารับมือกระทบจ้างงานน้อยลง

วันที่ : ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 5580 หน้า : A5(บนซ้าย)

# ค่าออนไลน์ต้นเกษตรกร

## สศก.ชี้เพิ่มช่องทางส่งออก เน้นผู้ค้ารับมือกระทบจ้างงานน้อยลง

โพสต์ทูเดย์ - เปิดผลวิเคราะห์ตลาดดิจิทัล หนุนสินค้าเกษตรเปิดตลาดมากขึ้น เน้นผู้ค้าปรับตัวรับสินค้าจีนทะลักเข้าไทย

นายภูมิศักดิ์ ราชศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย ศศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยถึงการวิเคราะห์ผลกระทบตลาดดิจิทัลที่มีต่อภาคเกษตรว่า จากกระแสความร่วมมือด้าน Smart Digital Hub and Digital Transformation Strategic ระหว่างไทยกับอาเซียนส่งผลให้ธุรกิจเอสเอ็มอีโรงงาน ผู้ผลิต สามารถนำเสนอสินค้าแปลกใหม่ขายผ่านระบบออนไลน์ได้มากขึ้น

ด้านผู้บริโภคของไทยสามารถซื้อของได้ถูกลง ขณะที่สินค้าราคาถูกจากจีนถูกนำเข้าและสินค้าราคาถูกจากไทยก็ส่งออกได้มากขึ้น เกิดการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอี-คอมเมิร์ซเป็นจำนวนมาก ตลอดจนจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น การขนส่งพัสดุก่อสร้างคลังสินค้า และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นต้น

สำหรับการจ้างพนักงานขาย พนักงานบริการ ตามห้างร้านต่างๆ จะเริ่มมีแนวโน้มปริมาณการจ้างงานลดลง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ พ่อค้าคนกลาง หรือผู้

ส่งออก ผู้นำเข้าสินค้า ที่ดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมจะถูกทดแทนด้วยธุรกิจออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้บริโภคที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว จึงส่งผลทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีที่ผลิตสินค้าเหมือนกันจาก 2 ประเทศ เกิดการแข่งขันทางด้านต้นทุนและการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรัฐบาลควรให้ความสำคัญในการปกป้องผู้ประกอบการในประเทศ จากการที่สินค้าของจีนถูกนำเข้ามาขายในประเทศ โดยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต้องเร่งร่วมมือกันพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ประกอบการและธุรกิจเอสเอ็มอีของไทย เร่งสร้างแพลตฟอร์มหลายๆ ด้านให้กับสินค้าไทย เพื่อให้สินค้าไทยมีราคาที่ดี รวมถึงป้องกันสินค้าจากจีนที่จะเข้ามาในประเทศจนมากเกินไป

นอกจากนี้ ทาง สศก.เห็นว่า เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรที่มีความสามารถในการปรับตัวด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จะมีโอกาสในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคทั้งในประเทศไทย จีน และทั่วโลก

ทั้งนี้ กรณีสินค้าทุเรียนมีผู้สั่งซื้อ 8 หมื่นผล ภายในเวลา 1 นาที ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนของไทยเพิ่ม



ภูมิศักดิ์ ราชศรี

ขึ้น เกษตรกรสามารถขายทุเรียนได้ในราคาที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการขายภายในประเทศสามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรรายใหม่ผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ด้านภาครัฐจะต้องมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ ขณะเดียวกันทุเรียนจะถูกผลิตจากประเทศไทย ส่งออก และมีการขนส่งโดยจีน ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ของอาเซียนบวก 1 ดังนั้น สำหรับผลไม่ของไทยจึงเป็นโอกาสทองในการขยายการส่งออกได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดได้

นายภูมิศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นจะต้องควบคุมและเข้มงวดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรรวมกลุ่มกันดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ เพราะ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

หัวข้อ : ค่าออนไลน์ดินเกษตร สศก.ชี้เพิ่มช่องทางส่งออก แนะนำคาร์บอนเครดิตจ้างงานน้อยลง

วันที่ : ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 5580 หน้า : A5(บนซ้าย)

สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ เกิดการเสียหายได้ง่าย ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาให้สินค้ามีคุณภาพดีจนไปถึงมือผู้ซื้อ ขณะเดียวกันยังเป็นการป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคได้ รวมทั้งการศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมในด้านการผลิตสินค้าให้เกิดความสมดุล เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและในราคาที่เป็นธรรมด้วย

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ได้รายงานสถิติเกี่ยวกับสถิติดัชนีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศต่างๆ 176 ประเทศทั่วโลก ประจำปี 2560 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 78 ของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียน

ทั้งนี้ พบว่า ประเทศส่วนใหญ่มีระดับการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยประเทศเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีระดับสูงขึ้นถึง 5 อันดับ อินโดนีเซีย สูงขึ้น 3 อันดับ สิงคโปร์ สูงขึ้น 2 อันดับ บรูไนและไทย สูงขึ้น 1 อันดับ ในขณะที่เวียดนามและกัมพูชามีระดับการพัฒนาเท่าเดิม ส่วนมาเลเซีย และฟิลิปปินส์มีระดับการพัฒนาลดลง 1 อันดับ การเติบโตของประเทศทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้จำนวนมาก ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

หัวข้อ : ค่าออนไลน์ต้นเกษตร สศก.ชี้เพิ่มช่องทางส่งออก และผู้ค้ารับมือกระทบจ้างงานน้อยลง

วันที่ : ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 5580 หน้า : A5(บนซ้าย)

### กรุงเทพฯธุรกิจ ● “สศก.-ม.เกษตรฯ”

ประเมินผลกระทบอาลีบาบาที่เป็นเปิดประตูสร้างโอกาส “เอสเอ็มอี” และเกษตรกรไทย เข้าถึงตลาดต่างประเทศมากขึ้นและรัฐเอิกชน และสถาบันการศึกษา เร่งช่วยเกษตรกร และธุรกิจ รักษามาตรฐานสินค้า พัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

นายภูมิศักดิ์ ราชวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.

ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเศรษฐกิจการเกษตรภาพรวม ภายหลังจากรัฐบาลไทยร่วมมือกับอาลีบาบา โดยพบว่า ส่งผลให้ธุรกิจ SMEs โรงงาน ผู้ผลิต สามารถนำเสนอสินค้าแปลกใหม่โดยการขายผ่านระบบออนไลน์ได้มากขึ้น

ผู้บริโภคจากประเทศไทย ซื้อของได้ถูกลง สินค้าราคาถูกจากจีนจะถูกนำเข้ามา สินค้าราคาถูกจากไทยก็ส่งออกไป เกิดการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซเป็น

# อาลีบาบาปลุก‘เอสเอ็มอี’ แข่งเพิ่มช่องทางการค้า

จำนวนมาก รวมทั้งจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่ๆเกิดขึ้น เช่น การขนส่งพัสดุ การสร้างคลังสินค้า และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นต้น

ส่วนการจ้างพนักงานขาย พนักงานบริการ ตามห้างร้านต่างๆ จะมีปริมาณการทำงานลดลง ผู้ประกอบการ พ่อค้าคนกลาง หรือผู้ส่งออก ผู้นำเข้าสินค้าที่ดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม จะถูกทดแทนด้วยธุรกิจออนไลน์ พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ผลิตสินค้าเหมือนกันจาก 2 ประเทศ เกิดการแข่งขันทางด้านต้นทุนและการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาล ควรให้ความสำคัญ

ในการปกป้องผู้ประกอบการในประเทศ จากการแข่งขันของจีนจะถูกนำเข้ามาขายในประเทศมากขึ้น โดยควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ภาครัฐเอิกชนและสถาบันการศึกษา จะต้องเร่งร่วมมือกันพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ประกอบการไทย พร้อมเร่งสร้างแพลตฟอร์ม หลากๆ ด้านให้กับสินค้าไทยมีราคาที่ดี รวมถึงป้องกันสินค้าจากจีนที่จะเข้ามาในประเทศมากขึ้น ซึ่งนับเป็นโอกาสพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีการปรับตัวด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น





## การรอดของสหกรณ์ เปลี่ยนผู้กำกับดูแล

ทุกครั้งที่มีการพูดถึงปัญหาของสหกรณ์ก็จะมีข้อเสนอให้แก่ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำกับดูแลการบริหารงานของสหกรณ์ทุกประเภท และใช้มาเกือบ 20 ปี โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ และข้อเสนอที่มีมาโดยตลอด คือ การเปลี่ยนหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อกำหนดดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่หลายแห่งมีสินทรัพย์หลักหมื่นล้านบาท และให้สหกรณ์กลุ่มนี้ อยู่ในมาตรฐานการกำกับดูแลใกล้เคียงกับสถาบันการเงิน

ปัจจุบันไว้เปิดให้มีการจดทะเบียนสหกรณ์ได้ 7 ประเภท การเกษตร ประมง นิคม ออมทรัพย์ ร้านค้า บริการ และเครดิตยูเนียน และมีสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนเกิน 5,000 ล้านบาท รวม 134 แห่ง โดยสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนมีเงินทุนมากที่สุดรวมกันถึง 1.7 ล้านล้านบาท จากเงินทุนของสหกรณ์ทั่วประเทศรวมกัน 2.2 ล้านล้านบาท ถือเป็นวงเงินที่ค่อนข้างสูงมากที่หมุนเวียนในสหกรณ์ เกือบจะเท่ากับประมาณแผ่นดินปี 2561 ที่ตั้งวงเงินไว้ 2.9 ล้านล้านบาท

กฎหมายสหกรณ์กำหนดค่านิยมของสหกรณ์หมายถึง คณะบุคคลที่ร่วมกันเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ดูเหมือนว่าการรวม

กลุ่มกันเป็นสหกรณ์บางแห่งไม่ได้ตอบโจทย์ตามค่านิยมของสหกรณ์ที่กฎหมายกำหนด หลังจากมีสหกรณ์หลายแห่งมีปัญหาการทุจริตของคณะกรรมการสหกรณ์ โดยเฉพาะการปล่อยกู้ให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่นำมาสู่ปัญหาทางการเงินของสหกรณ์ และสหกรณ์บางแห่งต้องเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ จนทำให้สมาชิกบางรายเดือนร้อนเพราะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิต

ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคงหนีไม่พ้นสหกรณ์เครดิตยูเนียนที่ขณะนี้กำลังฟื้นฟูกิจการ โดยก่อนหน้านี้มีการปล่อยกู้ให้กับบุคคลภายนอกสูงถึง 12,000 ล้านบาท ที่ถือว่าผิดเงื่อนไขการปล่อยกู้ของสหกรณ์ นำมาสู่การผัดขันธ์ชำระหนี้และทำให้สมาชิกถอนเงินฝากไม่ได้ในที่สุด และสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นต้องเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ นอกจากนี้สหกรณ์หลายแห่งยังมีการกู้เงินกันเอง จึงทำให้สหกรณ์แห่งใดมีปัญหาทางการเงินก็จะส่งผลกระทบต่ออีกสหกรณ์ด้วย เห็นได้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ต้องตัดหนี้สูญเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น 80 ล้านบาท และอีกหลายสหกรณ์ที่นำเงินไปลงทุนในกิจการที่ไม่เชี่ยวชาญจนเกิดภาวะขาดทุน

ที่ผ่านมามีความพยายามที่จะแก้ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน แต่ได้รับเสียงคัดค้านจากกลุ่มสหกรณ์ที่ออกมาแสดงความเห็นต้องการอยู่ในการกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับปัจจุบัน ทำให้ดูเหมือนพอใจที่จะอยู่ในกติกาปัจจุบัน มากกว่าที่จะไปอยู่ในการกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางการเงินการคลัง แต่ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับการกำกับดูแลสหกรณ์ เพื่อให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมากำกับดูแลสหกรณ์ที่มีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก เพื่อให้การรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ตอบโจทย์ค่านิยมการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ เพื่อที่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน



## กรมพัฒนาที่ดิน จัดใหญ่ วันคล้ายวันสถาปนา '55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน'

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานใหญ่ “55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน” ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ 55 ปี เปิดบ้านโชว์ผลงานวิจัยวิชาการและเทคโนโลยีชีวภาพ ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 พร้อมจัดนิทรรศการวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชာ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ ชมและซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรอินทรีย์และอาหารทั้งระบบ จากฟาร์มถึงผู้บริโภค รวมทั้งนวัตกรรมชีวภาพซึ่งเป็น นวัตกรรม และหาชมจากที่อื่นได้ยาก ถือฤกษ์ประกาศขับเคลื่อนงานวันดินโลก (World Soil Day) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รมรณรงค์เนื่องทั้งปี เพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9

ในงานแถลงข่าวการจัดงาน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ, นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ และ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ร่วมให้รายละเอียดของงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี หัวข้อ “55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณสนามด้านหน้า กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรี



(ซ้าย) ปราโมทย์ ยาใจ, เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง, สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ ภัทราภรณ์ โสเจยยะ ร่วมให้รายละเอียดของงาน

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.15 น. เป็นต้นไป ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการวิชาการต่างๆ ที่น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ จากสำนักงานพัฒนาที่ดินทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ รวมทั้งผลงานวิจัยวิชาการพัฒนาที่ดิน

และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการต่อยอดผลงานวิจัยวิชาการที่สามารถนำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ถอดแบบจากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ใช้การตลาดนำการผลิต มีโซนแสดงพื้นที่ทางการเกษตรของหมอดินอาสา ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมถึงการประกาศ

ขับเคลื่อนงานวันดินโลก (World Soil Day) รมรณรงค์เนื่องทั้งปี เพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 การจัดประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 และมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

เกษตรปลอดสารพิษจากเกษตรกร และหมอดินอาสา

“งานครั้งนี้ นอกจากเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดินตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันแล้ว ยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านนิทรรศการวิชาการต่างๆ ซึ่งดำเนินงานผ่านนโยบายที่สำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัยและหาชมได้ยากจากที่อื่นๆ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: ไร่ดี/สตรี

วันที่: ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13537

Col.Inch: 72.71

Ad Value: 65,439

หน้า: 15(บน)

PRValue (x3): 196,317

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: กรมพัฒนาที่ดิน จัดใหญ่ วันคล้ายวันสถาปนา '55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทย...

จึงอยากเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินจากทั่วประเทศ”

**นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง** รองอธิบดีด้านวิชาการ กล่าวว่า ในงานจะมีการจัดนิทรรศการวิชาการรวม 26 นิทรรศการ ผลงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินทั้ง 12 เขต

แบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซน A ปุ่ม-เป็น-เปลี่ยน (อดีต ปัจจุบัน อนาคต) เป็นการถอดแบบยุคเริ่มต้นของกรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2506 ประกอบด้วยนิทรรศการพัฒนาแผนที่ พัฒนาดิน นิทรรศการ 55 ปีสำรวจดินไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการทรัพยากรดินของประเทศ มาสู่ยุคปัจจุบันและอนาคต รวมถึงนิทรรศการที่แสดงถึงการใช้ตลาดนำการผลิต จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรวมกันอยู่ในโซน B ต่อด้วยโซน C เป็นนิทรรศการเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย ขณะที่โซน D มีทั้งนิทรรศการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และนิทรรศการวันดินโลก ปิดท้ายด้วยโซน E จัดแสดงนิทรรศการวิวัฒนาการวิเคราะห์ดิน นวัตกรรมชุดตรวจสอบดินแบบรวดเร็วที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ด้วยตัวเอง และนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

**นายปราโมทย์ ยาใจ** รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กล่าวว่า อีกหนึ่งในไฮไลต์ของงาน ก็คือ พิธีประกาศขับเคลื่อนงานวันดินโลก (World Soil Day) ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ โดย **นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของวันดินโลกอย่างกว้างขวาง เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก โดยร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 และมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย **นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร** พร้อมกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกที่ปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำ

**นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ** รองอธิบดีด้านบริหาร กล่าวว่า ในงานจะมีการจัดประชุมวิชาการต่างๆ การบรรยายพิเศษ และการเสวนา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งมีการจัดประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการ ของนักวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 อีกด้วย

## เกษตรฯขับเคลื่อนศาสตร์พระราชารวมพลังสามัคคีฟันฝ่าต้นน้ำน่าน

น่าน : นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาศูนย์ที่ลุ่มน้ำน่าน และร่วมกิจกรรมสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาศูนย์ที่ลุ่มน้ำน่าน เพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม(เอามื้อสามัคคีจอบเปลี่ยนน่าน) โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกิจกรรม ณ บ้านท่าคำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดน่าน

นายวิวัฒน์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาใหญ่ของประเทศจะเกิดขึ้นได้ เพราะสามัคคีคือพลัง คำจูนแผ่นดินไทยตามกระแสพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 และภาคีเครือข่ายและชาวบ้านในชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพในพื้นที่เขาหัวโล้น ซึ่งการจัดกิจกรรม เอามื้อ...จอบเปลี่ยนน่านหรือการลงแขก ที่ได้มีการรวมตัวของทุกภาคส่วน ทุกคนอาสาสมัครลงแรงจับจอบสร้างระบบน้ำในพื้นที่เขาหัวโล้นตามหลักการออก

แบบพื้นที่เพื่อการจัดการน้ำ จะเปลี่ยนเขาหัวโล้นที่เคยเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวให้เป็นเขาหัวจุกที่มีป่าที่กินได้และพืชผักอาหาร เพื่อให้เกษตรกร สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ด้านนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า หน้าที่หลักกรมพัฒนาที่ดินคือ อนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องดิน ซึ่งจังหวัดน่านวางเป้าหมายไว้ร้อยละ 30 ของที่ดินเสื่อมโทรมจะถูกพัฒนาและกลับมาใช้ประโยชน์เป็นป่าไม้กินได้ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน



# ข้าวถุงพุ่งจ่อแตะ “สามร้อยบาท”

## ● น้ำท่วมทำพิษ-ผู้ส่งออกชี้ผลผลิต “หอมมะลิ” ปีนี้ลดวูบ

นายวัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจียเม็งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวถุงแบรนด์ “ข้าวหงษ์ทอง” เปิดเผยว่าแนวโน้มราคาข้าวหอมมะลิถุงขนาด 5 กก.ปีนี้มีโอกาสปรับขึ้นไปถึง 300 บาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยปัจจุบันราคาขยับขึ้นมาจาก 250 บาท เป็น 290 บาท เพิ่มขึ้น กก.ละ 10 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวหอมมะลิลดลง ขณะที่ความต้องการของตลาดยังมีสูง และคาดว่าจะส่งผลให้ข้าวสายพันธุ์อื่นปรับราคาขึ้นตาม อาทิ ข้าวหอมปทุมธานี ปรับขึ้น กก.ละ 7-8 บาท และข้าวขาวปรับขึ้น กก.ละ 1-2 บาท

“เจียเม็งได้ยื่นเรื่องขอปรับราคาหน้าถุงข้าวหอมมะลิ ขนาด 5 กก. จากราคา 250 บาท เป็นราคา 290 บาท ไปยัง กรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์แล้ว เนื่องจากแบกรับภาระต้นทุนโดยรวมที่สูงขึ้นเกือบ 100% ไม่นาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรออนุมัติและหากผ่านการพิจารณาแล้วจะขึ้นราคาทันที ตั้งเป้าหมายช่วยผลักดันให้ปี 61 นี้ รายได้เติบโต 10% หรือประมาณ 6,000 ล้านบาทเพิ่มจากรายได้ 5,000 ล้านบาท หรือประมาณ 250,000 ตันในปี 60 และยังคงว่าในอีก 5 ปี

ข้างหน้ามีรายได้ 9,000-10,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนข้าวประมาณ 400,000 ตัน”

นอกจากนี้ ยังเห็นหน้าขยายการส่งออกข้าวถุงไปต่างประเทศมากขึ้นจากปัจจุบันส่งออกข้าวถุงไปแล้วกว่า 50 ประเทศ ส่วนในไทยเน้นออกสินค้าใหม่เข้ามาทำตลาดมากขึ้นล่าสุดได้เปิดตัวข้าวกล้อง “ซูเปอร์ไรซ์” ข้าวเพื่อสุขภาพ ที่ปัจจุบันมีวางจำหน่ายแล้วถุงขนาด 1 กก. ราคา 149 บาท และเดือน มิ.ย.-ก.ย.จะมีสินค้าใหม่อีก 1 ตัว

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ราคาข้าวหอมมะลิที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากที่ปริมาณข้าวหอมมะลิปีเพาะปลูก 2560/61 ออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากผลกระทบน้ำท่วมและสภาพอากาศส่งผลให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิหายจากตลาดประมาณ 8-9% โดยโรงสีระบุว่าปริมาณข้าวหอมมะลิลดลง 20% ขณะที่ผู้ส่งออกระบุว่าผลผลิตข้าวหอมมะลิหายไปกว่า 40% หรือประมาณ 1-2 ล้านตัน จากผลิตรวมปกติ 8-9 ล้านตันต่อปี รวมทั้งตลาดโลกยังมีความต้องการข้าวหอมมะลียู่มาก จึงผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้น

# ร่างพรบ.สหกรณ์ ขีดเส้นเสร็จม.ย.นี้

## “เกษตร”เสนอตั้งกรรมการ แยกประเภทกำกับดูแล

กรุงเทพธุรกิจ • “วิวัฒน์” ขีดเส้น ร่างแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 ต้องแล้วเสร็จ ม.ย.นี้ ก่อนเสนอ สนช.พิจารณา เล็งแยกกลุ่ม สหกรณ์ใน-นอกรวมเกษตร ตั้งกรรมการ ดูแลตามความเหมาะสม หลัง 134 สหกรณ์ ขนาดใหญ่ เมีนตั้งองค์กรอิสระดูแล ด้าน สหกรณ์ ระบุ ขัดรัฐธรรมนูญ ไม่หนุนงาน ส่งเสริม และร่างเพื่อแก้ไขสหกรณ์ที่มี ปัญหาบางกลุ่มเท่านั้น

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผย ภายหลังการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ว่า สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ต้องปรับปรุง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องรับฟัง ความเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ เสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯด้าน กฎหมายของรัฐบาล ที่มีนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณา ก่อนเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ ภายในเดือน มิ.ย. นี้ เพื่อส่งให้สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับนี้ ต้องการส่งเสริมการดำเนินงาน ของสหกรณ์ต่างๆ ให้มีความสะดวก คล่องตัว เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จะส่งผลดี ต่อการบริหารกิจการสหกรณ์ รวมทั้งยังมี

การแก้ไขอำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนซึ่งเดิมต้อง เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์ แห่งชาติ แต่ในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว จะตั้ง คณะทำงานย่อยขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อ สหกรณ์มากขึ้น

“ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวยังมีเสียงต่างใน ประเด็นด้านการคุ้มครองสมาชิกที่รัฐบาลไม่มี แรงมากพอที่จะคุ้มครองสหกรณ์ขนาดใหญ่ ที่มีเงินดำเนินงานมากกว่า 5,000 ล้านบาท ขึ้นไป จึงคิดที่จะแยกสหกรณ์เหล่านี้ออกไป ให้อยู่ภายใต้ ร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการ กำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ... ซึ่งร่างนี้ ยังอยู่ระหว่างรับฟังความ เห็นจากสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง”

เบื้องต้น สหกรณ์รายใหญ่เหล่านี้ มีทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน รวม 134 แห่ง วงเงินทุนดำเนินการ 1.7 ล้านล้านบาท จากทุนดำเนินงานของสหกรณ์ ทั้งสิ้น 2.2 ล้านล้านบาท ตามร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงิน ขนาดใหญ่ จะมีการจัดตั้งองค์กรอิสระ ขึ้นมาดูแล โดยสหกรณ์จะต้องจ่ายเงินเข้า กองทุนส่วนหนึ่งสมทบกับเงินที่รัฐบาล จะเพิ่มเติมให้ และได้รับสิทธิต่างๆ ตาม ความเหมาะสม ต่างไปจากเงื่อนไขของ สถาบันการเงินอื่นๆ แต่สหกรณ์เหล่านี้ ยังเกิดความกังวลและไม่ต้องการให้ตั้ง องค์กรอิสระดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อสรุป ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้อาจ ต้องจัดกลุ่มสหกรณ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และ

2. ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาดูแลสหกรณ์แต่ละ ประเภทตามความเหมาะสม แตกต่าง จากปัจจุบันที่ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดให้ส่งเสริมเท่าเทียมกันทุกสหกรณ์ โดยประเด็นเหล่านี้จะต้องขอความเห็น ของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯด้าน กฎหมายก่อน

นายสมศักดิ์ ผู้เจริญ ประธาน ร้านสหกรณ์พระนคร กล่าวว่า ไม่เห็นด้วย กับร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ในมาตรา 51 วรรค 3 ที่ระบุให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเมื่อ พบการกระทำที่ผิด แต่ยกเว้นกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ ซึ่งควรจะต้องรับผิดชอบ ร่วมกันทั้งหมด

นายสมศักดิ์ โภคย์สุข ประธานสหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรถไฟ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการเพิ่มโทษ ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ ที่ต้องการให้มีส่วนร่วมเป็นสำคัญ ในขณะที่การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน คณะกรรมการส่วนใหญ่มีแต่ข้าราชการ ไม่มีตัวแทนจากสหกรณ์ เข้าไป เกี่ยวข้องเลย

นายจุมพล พูลภัทรชีวิน ประธาน กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำกัด กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้ มีความตั้งใจเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ บางสหกรณ์เท่านั้น แต่ล้มเลิกและกำหนด แนวทางส่งเสริมสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ ของสหกรณ์ อีกทั้งยังมีบทลงโทษซึ่งขัดต่อ รัฐธรรมนูญด้วย



## กับแกล้มการเมือง

### 'ชวน หลีกภัย'

ภายหลัง “มหาเธร์ โมฮัมหมัด” ชนะการเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอีกครั้ง ในวัย 92 ปี ขึ้นแทนผู้นำประเทศที่มีอายุมากที่สุดในโลก จนเกิดกระแสทางการเมืองไทยกรณี “ชวน หลีกภัย” ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ มีโอกาสกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเช่นกัน เทียบเคียงกับปรากฏการณ์ของ “มหาเธร์” ในครั้งนี้

สำหรับ “ชวน หลีกภัย” เกิดเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2481 ปัจจุบันอายุ 79 ปี เคยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 20 โดยดำรงตำแหน่ง 2 สมัย ในช่วงปี 2535-2538 และ 2540-2544 ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกด้วยอายุ 54 ปี สำหรับเส้นทางการเมืองเริ่มทำงานเป็นทนายความ และลงเลือกตั้งได้เป็น ส.ส.ตรัง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในปี 2534 เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ

หลังการเลือกตั้งในปี 2544 กลับมาเป็นผู้นำฝ่ายค้าน และลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคในปี 2546 โดย “บัญญัติ บรรทัดฐาน” ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ขณะที่ “ชวน” ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค 3 สมัย เป็นเวลา 12 ปี ต่อมา “บัญญัติ” ลาออกหลังการเลือกตั้งปี 2548 ทำให้ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคในที่สุด.

# อ.ต.ก.จัดงานสินค้าเกษตร จ.สุราษฎร์ธานี

central plaza SURATTHANI

พบกับสินค้าคุณภาพ ผัก ผลไม้สด อาหารแปรรูป ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้าที่ทอง สาริตฟักอาชีพ และการแสดง-ดนตรีสด ทุกวัน

**ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ**  
อ.ต.ก.  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16-20 พฤษภาคม 2561  
ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำทัพสินค้าเกษตรคุณภาพ จัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบกับสินค้าคุณภาพ ผัก ผลไม้สด อาหารแปรรูป ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้าที่ทอง พร้อมมีการ Workshop สาริตฟักอาชีพ ความบันเทิง และร้านค้าจากเกษตรกร Young Smart Farmer มากกว่า 40 ร้านค้า

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า อ.ต.ก. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาทางด้านการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง และยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้น ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดตลาดสินค้าเกษตรตามภูมิภาคต่างๆเพื่อดำเนินการในรูปแบบตลาดกิ่งถาวรและพัฒนาไปสู่ตลาดถาวรและเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ในกระบวนการจัดการด้านการผลิตและการตลาดไปพร้อมกัน เป็นการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างภูมิภาค

ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ผัก ผลไม้สด อาหารแปรรูป ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้าที่ทอง สาริตฟักอาชีพ การแสดง-ดนตรีทุกวัน และร้านค้าจากเกษตรกร Young Smart Farmer มากกว่า 40 ร้านค้า ตั้งแต่เวลา 10.30-21.30 น. นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมแจกกล้วยไม้ ฟรีวันละ 100 ต้นการจำหน่ายสินค้าที่ทอง กิจกรรมสาธิตการทำอาหาร แจก ซิมฟรีการแสดงดนตรี ทุกวัน ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี ■



# ออกโรงค้านพรบ.สหกรณ์ฯใหม่

โพสต์ทูเดย์ - สหกรณ์ทั่วประเทศด้านกฎหมายใหม่ ดึงอำนาจคุมสหกรณ์ให้กรรมการร่วมรับผิดชอบ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวในเวทีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของตัวแทนสหกรณ์ทั่วประเทศต่อร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่เป็นการแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ภายหลังจากที่กฤษฎีกาได้แก้ไขเพิ่มเติมและส่งมาให้กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งพบว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมในหมวดของการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน ตลอดจนการกำหนดประเภทของสหกรณ์ ลักษณะของสหกรณ์ และเพิ่มเติมหมวดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งทำให้ต้องนำร่างที่มีการแก้ไขมาเปิดรับฟังอีกครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือน พ.ค.นี้ และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ ภูเจริญ ตัวแทนสหกรณ์ร้านค้า ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข โดยกล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่จริงจังกับสหกรณ์ และร่างกฎหมายโดยใช้สมาชิกสหกรณ์เป็นเครื่องมือไปร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนมีอำนาจควบคุมกิจการสหกรณ์

โดยเฉพาะการเพิ่มให้ผู้ซึ่งขัดคำสั่งนายทะเบียนต้องมีโทษจำคุก เนื่องจากการรับฟังความเห็น 2 ครั้งในปี 2559 และ 2560 ไม่มีเรื่องนี้

นอกจากนี้ กรณีการห้ามสมาชิกสมทบออกเสียงในการประชุมและห้ามกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ เห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะเป็นการเอาปัญหาของบางสหกรณ์ มาคุมสหกรณ์อื่นที่ไม่มีปัญหา และหากไม่ห้ามสมาชิกสมทบก็จะมีคนมาร่วมฝากเงิน ทำให้ขัดการกับเกื้อกูลกันของสมาชิก

นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานสหกรณ์สหภาพแรงงานรถไฟ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ฯ อาจขัดกับรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐเป็นผู้สนับสนุนกิจการสหกรณ์ แต่ร่างกฎหมายที่แก้ไขครั้งนี้เหมือนกับการเข้ามาควบคุม ไม่ได้เป็นการส่งเสริมแต่อย่างใด

นายจุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขอให้มีการแก้ไขตามเจตนารมณ์เดิม และขอให้แก้ไขชื่อร่างเป็นร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและกำกับสหกรณ์ พ.ศ. ...

นายปราโมทย์ สรวรนาม ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การกำหนดประเภทของสหกรณ์ ควรให้มาจากกฎกระทรวงที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ง่าย แทนการกำหนดที่บรรจุไว้ในร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ ■